
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หอประชุมอ าเภอบ้านเหลื่อม  (หลังเก่า) 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล  
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางดวงรัตน์   บ ารุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายธวัชชัย  อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล  
๘. นายมงกต      ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๙.นายรวม   สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นางล าพวน  ไกรอ่ า   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น  เลขานุการสภาเทศบาล  
ผู้ไม่มาประชุม 
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม   
๔.นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
๖.จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการ  และซ่อมบ ารุง  
๗.นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๘.นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๙. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
๑๐. นางสาววรรณิกา  จันรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๑. นางสุขสันต์  สุขเจริญ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   
๑๒. นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์  นักวิชาการศึกษา  
๑๓. นายเดชณรงค์  เงินทอง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังแร่  
๑๔. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 

/เริ่มประชุม… 
 

 



๒ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑  การเฝ้าระวังพายุลม 
นายอุดม  แท่นนอก  - ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนมีพายุลมแรง  ตามที่ได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์  หรือทางไลน์ 
ประธานสภาเทศบาล  มีความเสียหายเกิดจากลมพายุหลายจังหวัด  ขอให้เฝ้าระวังพายุลมแรง  ช่วยกัน  
    สอดส่องดูแลพี่น้องประชาชน  หากได้รับความเสียหาย  หรือเดือดร้อนจากพายุ  
    ลมแรงจะได้แจ้งประสานมายังเทศบาลฯเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจ าปี                       
            พ.ศ. ๒๕๖๑   เมื่อวัน ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑ เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ  
ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ  

  วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ 
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือ จะขอแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 
นายอุดม   แท่นนอก - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
       ๒๕๖๑  ขอมติครับ 
ที่ประชุม - มีมต ิ๑๑ เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ 
   ๒๕๖๑  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวารที่ ๓   - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ทราบ 
    ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

      รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
          เนือ่งมาจากพระราชด าริ  
นายอุดม  แท่นนอก  -เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา  - ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ  
นายกเทศมนตรี   รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน  

เนื่องมาจากพระราชด าริ    (อพ.สธ.)   เริ่มจากองค์สมเด็จพระเทพ   
   รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบต่องานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕   
ทรงมีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  เลขาธิการพระราชวัง  และ 
 



๓ 
ผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ  สวนจิตรลดาให้ด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในประเทศไทย  ทรงด าริว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความ
น่าสนใจ  และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการ
สอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิด
อันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศใน
ระยะยาว” ในส่วนรายละเอียด  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  ได้ด าเนินการจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อ
ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้  เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป    เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงาน
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และมี
ความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  ซึ่ง
โครงการดังกล่าวจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี    (อพ.สธ.)  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
อ่ืนๆขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 

นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น -ชี้แจงขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
ปลัดเทศบาล   พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
    กุมารี (อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
     ๑ . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมหารือผู้บริหาร สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่น และผู้น าชุมชน เข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนอง 
    พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท ารายงานการประชุม 
     ๒ . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังใน
    ฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  โดย
    มีเอกสารประกอบ ดังนี้  

๒.๑ รายงานการประชุมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้น า
ชุมชน 

     ๒.๒ แผนที่ และข้อมูลพื้นฐานต าบล  
    ๓ . จัดส่งเอกสารตามข้อ ๒ ทั้งหมด ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครอง

    ท้องถิ่นจังหวัดจ านวน  ๑  ชุด 
          ส่วนข้ันตอนกระบวนการในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ต้องเริม่
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน  เมื่อได้ด าเนินการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเพ่ือ
จัดตั้งกรรมการ,  คณะท างานเพ่ือให้การท างานมีระบบ  มีศักยภาพในการด าเนิน
โครงการ  และให้มีการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประวัติท้องถิ่น   วิถีชุมชน   



๔ 
เก็บข้อมูลพันธุ์พืช  ตัวอย่างพืช  ตัวอย่างดิน  การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น  
จัดท าทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น  รวบรวมข้อมูล  วางระบบการจัดเก็บและสืบ
ข้อมูล  ดูแลรักษาทรัพยากรและพ้ืนที่ปกปัก  จัดกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ด าเนินการฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา  ขยายพันธุ์เพ่ิมแจกจ่ายให้กับชุมชน  
สร้างแหล่งเรียนรู้  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก    
ทรัพยากรท้องถิ่น  และให้มีการติดตามผลการด าเนินโครงการ  น าเรื่องดังกล่าว
เข้าประชุมเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน  เพื่อจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
ต่อไป  ในส่วนของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมอยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 

    เนื่องมาจากพระราชด าริ   ครับ 
นายอุดม  แท่นนอก -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธวัชชัย  อือนอก  - ในการเข้าร่วมโครงการฯก่อนที่จะด าเนินงานจะมีการอบรมหรือมีวิทยากร  
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้ความรู้หรือไม่ครับ      
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - รายละเอียดในส่วนนี้จะได้ศึกษาในอนาคตต่อไป   ในส่วนตัวแล้วคิดว่า 
ปลัดเทศบาล     ในอนาคตอาจจะต้องมีการน างบประมาณของท้องถิ่นมาใช้จ่ายตามโครงการ   

  เช่นการสร้างศูนย์การเรียนรู้เป็นต้นครับ 
นายอุดม  แท่นนอก -  มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือมีข้อซักถามใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล              
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายอุดม  แท่นนอก -หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล ว่าจะให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมสมัครเข้าร่วมสนอง 

  พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโครงการ  
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม   -  มีมต ิ๑๒  เสียง  เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมสมัครเข้าร่วมสนอง 
  พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโครงการ  

        อนรุักษ์พันธุกรรมพืช   
 ๓.๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล                    

บ้านเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน   
     พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑) 
นายอุดม  แท่นนอก  -เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
ปลัดเทศบาล                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. 
   ๒๕๕๙ หมวด  ๖ข้อ  ๒๙ (๓)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมิน 

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร  



๕ 
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ  
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
            ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.  

   ๒๕๖๐ –มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ตามเอกสารที่แจกให้   และขอเชิญ       
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมครับ  

นางสาววรรณิกา จันรุณ  - ชี้แจงสรุปรายละเอียด  ดังนี้เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  เรียบร้อย
แล้ว  เพ่ือเป็นการรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน (ระหว่าง เดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)  ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ
เมษายน  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  และ
คณะกรรมการได้สรุปปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะความเห็นจาก
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
๑.  เนื่องด้วยงบประมาณทีจ่ ากัดท าให้งบประมาณในการจัดท าโครงการเนื่องด้วยงบประมาณทีจ่ ากัดท าให้งบประมาณในการจัดท าโครงการ

ไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
      ๒.  เนื่องจากเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯเข้ามาล่าช้าท าให้ในช่วงไตร๒.  เนื่องจากเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯเข้ามาล่าช้าท าให้ในช่วงไตร    

  มาสแรกมาสแรก  ด าเนินการได้เฉพาะโครงการทีเ่ป็นไปตามห้วงระยะเวลาเท่านั้น  ท าให้ด าเนินการได้เฉพาะโครงการทีเ่ป็นไปตามห้วงระยะเวลาเท่านั้น  ท าให้
บางโครงการยังไม่สามารถด าเนินการได้บางโครงการยังไม่สามารถด าเนินการได้   
    ๓.  บางโครงการห้วงระยะเวลา๓.  บางโครงการห้วงระยะเวลาในการอบรมอยู่ในช่วงที่ประชาชนติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามเป้าหมายท าให้โครงการไม่ประสบท าให้โครงการไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าทีค่วรผลส าเร็จเท่าทีค่วร  
  



๖๖  
    ๔.  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเร่ืองระเบียบบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้  ๔.  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเร่ืองระเบียบบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
จึงไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   
  ๕.  ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผน
เท่าท่ีควร เนื่องมาจากมีแผนงาน /โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาจ านวน
มาก  แต่รายได้มีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารราชการท าให้ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้    
    ๖.  น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน๖.  น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  

  ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ  
  ๑.  เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
เอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจาก
ในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลด าเนินการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ  ๒ ๒.๕ ถือว่า
เบิกจ่ายได้น้อยเม่ือเทียบกับปริมาณโครงการ  เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณเทศบาล
อาจจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาและ
เทศบัญญัติได้   
  ๒. เพ่ือประโยชน์ของประชาชนก่อนสิ้นปีงบประมาณเห็นควรเร่งรัด
ด าเนินการเบิกจ่ายโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๐  
  ๓. ควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

   ๔. ควรด าเนินการโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความ 
  ต้องการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรมให้  
  ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง  

  ๖. เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคของประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ าเพื่อจะได้มี
น้ าใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

   ส่วนรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล  ส่วนที่  ๓  สรุปผลการ  
   ติดตามและประเมินผล   จัดท าเป็นเป็นตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการตาม  
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๖๑   มีทั้งหมด  ๖  ยุทธศาสตร์  โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ตามตารางท่ี  
    ได้แจกให้  ส่วนการ  เบิกจ่ายในภาพรวมทั้ง  ๖  ยุทธศาสตร์  โครงการที่บรรจุใน  

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  ๘๙  โครงการ    
เบิกจ่ายทั้งหมด  ๒๐  โครงการ   งบประมาณ  ๑,๘๙๙,๐๒๕ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๗๕  ของงบประมาณ  และร้อยละ  ๒๒.๕๐  ของโครงการ    ส่วน
รายละเอียดการเบิกจ่ายโครงการฯ  ในแต่ละยุทธศาตร์  เริ่มจากยุทธศาสตร์ที่  ๑  
หน้า ๒๑  ไปจนถึงยุทธศาตร์ที่  ๖  หน้า  ๓๖ ขอให้พิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ 
 



๒๓ 
นายอุดม   แท่นนอก  -มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมงกต  ทานอก -  ขอสอบถามตามรายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการล าดับที่  ๑  และโครงการล าดับที่  ๔ จะได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร  
นายบัวเรียน  ทานอก           - ส าหรับโครงการ ก่อสร้างถนนภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  
รองนายกเทศมนตรี   (แห่งใหม)่  และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงฯ  นั้นปัจจุบันอยู่ในระหว่าง  

           การด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน (แห่งใหม)่  ซึ่งตามก าหนดสัญญาจะ 
 สิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมนี้    จึงยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะ 
 ด าเนินการประมาณช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี้    

นางดวงรัตน์  บ ารุงนอก  - ขอสอบถาม  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ โครงการล าดับที่ ๑๔  โครงการยกระดับถนน
สมาชิกสภาเทศบาล    คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้มบ้านโนนงิ้ว  เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย  ๒๓๖๙   

  จะด าเนินการได้เม่ือไรคะ 
นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์ - ส าหรับโครงการที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามและอีกหลายโครงการที่
หัวหน้าฝ่ายการโยธา    งบประมาณไม่มาก  ซึ่งจะเป็นโครงการที่สามารถตกลงราคาได้  อยู่ในระหว่าง  

  การสรรหาผู้รับจ้างครับ 
นายสมผล  วอนอก  - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซ์สายบ้านวังแร่จะด าเนินการก่อสร้างเมื่อไร  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์ - ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซ์สายบ้านวังแร่ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา    อนุมัติให้ใช้เงินสะสมของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  อยู่ในระหว่างการ  

  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่วนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซ์สายสามแยก 
  บ้านนายจวนถึงสะพานโสกคอมได้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างเข้าท าสัญญาแล้วแต่ยัง 
  ไม่แจ้งลงงานครับ 

นายบุญหลาย  แท่นนอก  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลู่วิ่งออกก าลังกาย  จะด าเนินการได้เม่ือไร  เพราะ
สมาชิกสภาเทศบาล    ปัจจุบันลู่วิ่งทรุดโทรมมาก  และมีประชาชนรวมทั้งข้าราชการส่วนราชการอ่ืน  

  เข้าใช้ประโยชน์จ านวนมากอยากให้เร่งด าเนินการ 
นายสมคิด    ฤาชา  - จะเร่งด าเนินการให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ  
นายกเทศมนตรี 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก  - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามอีกถือว่ารับทราบตามที่ทางคณะ
ประธานสภาเทศบาล    ผู้บริหารเสนอ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
 
 
 



๒๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  กระทู้ 
  ๔.๑ เรื่องไฟกระพริบบริเวณจุดบ้านนายจรูญ 
นายอุดม   แท่นนอก  - เชิญนายมงกต  ทานอก    สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล   
นายมงกต  ทานอก  - เสนอกระทู้ถาม เรื่องไฟกระพริบบริเวณจุดบ้านนายจรูญ  ไม่ท างาน  และมีเพ่ิม 
สมาชิกสภาเทศบาล    อีกหลายจุด  ไม่ทราบว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ 
นายบัวเรียน  ทานอก  - ตามท่ีได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจปรากฏว่าเหตุที่ไฟกระพริบไม่ท างาน  
รองนายกเทศมนตรี   เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมจากการใช้งานเพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อเม่ือ  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ที่ผ่านมาได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค  บ ารุงรักษา  
แผงวงจร อยู่ตลอดซึ่งโดยปกติไฟกระพริบจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน  ๒ ปี  

  จะได้ตรวจสอบดูว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 
นายมงกต  ทานอก  - หากไฟกระพริบซื้อมาใช้งานเสียแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้  ในปีงบประมาณ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ตั้งงบประมาณไว้จะจัดซื้ออีกหรือไม่ครับ   
นายบัวเรียน  ทานอก  - เมื่อได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วก็ด าเนินการจัดซื้อครับ 
รองนายกเทศมนตรี    
นายอุดม  แท่นนอก  - ผมเห็นว่าหากช ารุดแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรซื้อใช้อีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  เรื่องพนักงาน โอน(ย้าย)  
นายอุดม  แท่นนอก  -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมคิด  ฤาชา  - มีพนักงานโอน(ย้าย)   มาด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖๑   
นายกเทศมนตรี   จ านวน ๒รายคือ นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                 

  มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัด  
   นครราชสีมา  และ นางสาววรรณิกา  จันรุณ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย  
                                            และแผน  มาจากองค์การบริหารสว่นต าบลบวัเงิน  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัด 
                                            ขอนแก่น 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญพนักงานเทศบาลทั้ง  ๒ ราย กล่าวแนะน าตัวในที่ประชุมครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์    - กล่าวแนะน าตัว 
นักวิชาการศึกษา 
นางสาววรรณิกา จันรุณ  - กล่าวแนะน าตัว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ที่ประชุม  - รับทราบ  

 
 
 



๒๕ 
นายสมคิด  ฤาชา  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ 
นายกเทศมนตรี              รุ่นที่  ๑  ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ในวันที่  ๓๐ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และโครงการลอกรางระบายน้ าก าหนดรับสมัครวันที่ ๔-    
๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ท างานวันที่  ๑๒-๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๑  รับสมัคร  
ชุมชนละ  ๒๕  คน  โดยให้สมัครได้ครัวเรือนละ  ๑  คน  ค่าแรงวันละ  ๓๒๐   
บาท  ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายบุญหลาย  แท่นนอก  -  ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้ว  อยากให้พ่นหมอกควันครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ -  ส าหรับก าหนดพ่นหมอกควัน  โดยพ่นในรางระบายน้ า  และในชุมชนทั้ง  ๖ 
รองนายกเทศมนตรี     ชุมชนระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และอยากให้แต่ละชุมชน  

   ช่วยกันก าจัดลูกน้ าเพ่ือไม่ให้ปริมาณของยุงลายเพิ่มข้ึน 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

นายสมเพช  วอนอก  -  เรื่องการเก็บขยะ  ในบริเวณบ้านน้อยบางครั้งขยะเต็มถังรถก็ไม่เข้าเก็บ  อยาก  
สมาชิกสภาเทศบาล     ทราบว่ารถขยะเก็บขยะทุกวัน  หรือไม่ 
นายสมคิด  ฤาชา  -   ปัจจุบันขยะเก็บทุกวันครับ  ไม่ได้เว้น  หากซอยเล็กๆก็จะใช้รถเขียวเก็บครับ  
นายกเทศมนตรี  
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ -  ขอฝากเรื่องกล้องวงจรปิด  อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างน้อยสัก  ๒  จุด  
สมาชิกสภาเทศบาล    โดยให้มีผู้รับผิดชอบ  หรือประสานให้ต ารวจเป็นผู้ดูแลตัวบันทึกข้อมูลให้จะ   

สามารถด าเนินการได้หรือไม่  และขอชมเชยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเป็น
โครงการที่ดีมาก  ผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความสุข   ทาง อสม.ก็ชมเชยเป็น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

นายธวัชชัย  อือนอก  -  ขอฝากเรื่องการจัดการจราจรบริเวณตลาดนัดวันพฤหัสบดี  และวันเสาร์  ซึ่ง  
สมาชิกสภาเทศบาล      การจราจรติดขัดมาก  อยากให้ด าเนินการขยายไหล่ทางครับ 
นายสมคิด  ฤาชา  -  ปัจจุบันในเรื่องการจราจรเมื่อวานผมได้เข้าร่วมประชุมกับ สภ.บ้านเหลื่อมได้ 
นายกเทศมนตรี      หารือเรื่องนี้  ส่วนการขยายไหล่ทางตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงงาน  

   ครับ 
นายกิตติ  นงนอก  -  ส าหรับเรื่องการเก็บขยะอยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะโดย  
สมาชิกสภาเทศบาล      จัดเก็บลงถังให้เรียบร้อย  บางครัวเรือนตัดก่ิงไม้เสร็จก็เอามาวางเกะกะตรงถัง  

   ขยะท าให้การเก็บค่อนข้างล าบากอยากให้จัดมัดห่อให้เรียบร้อยคนเก็บขยะจะ    
   ได้เก็บง่ายขึ้น   ส่วนเรื่องน้ าประปาเช่นกันอยากให้เห็นอกเห็นใจผู้ที่ปฏิบัติงาน  
   บ้าง   ต้องท างานอยู่เวรยามตลอดเวลา  แจ้งท่อแตกท่อช ารุดไม่ว่าจะเช้าหรือ 
   ค่ า  เจ้าหน้าที่ก็ออกปฏิบัติหน้าที่ให้  แม้ไม่ใช่เวลาท างานก็ตาม  อยากให้   
   สมาชิกสภาเทศบาลได้เห็นใจ  นอกจากจะแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง   
   แล้ว อยากให้ช่วยรับหน้าตอบค าถามแทนบ้าง 

นายอุดม  แท่นนอก   - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม - ไม่มี  

 
 



 
๒๖ 

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญผู้ใหญ่บ้านบ้านวังแร่ ซึ่งเข้ารับต าแหน่งใหม่ได้กล่าวแนะน าตัวในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเดชณรงค์  เงินทอง  - กล่าวแนะน าตัวในที่ประชุม  
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังแร่  
ที่ประชุม  - รับทราบ  
นายอุดม  แท่นนอก - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ด าเนินการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล                 มาเป็นเวลาพอสมควร  ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  กระผมขอปิดประชุมครับ 
  ขอบคุณครับ 
 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น.   
 
 

(ลงชื่อ)          พิมลพรรณ  รานอก     จดรายงานการประชุม 
                                          (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                                  นติกิรช านาญการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)       โอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น) 
                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
      มงกต  ทานอก                                             รวม  สบิบุ่น                                         ธวัชชัย  อือนอก 

(นายมงกต  ทานอก)    (นายรวม  สิบบุ่น)   (นายธวัชชัย  อือนอก)        
 ประธานกรรมการ        กรรมการ             กรรมการ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) อุดม   แท่นนอก     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายอุดม   แท่นนอก) 
                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   


